

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại các Kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáu tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cùng với hoạt động tích cực, trách nhiệm của các thành viên; Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra.

1. Hoạt động giám sát, khảo sát

a) Hoạt động giám sát chuyên đề

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023, Ban đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn, Kế hoạch giám sát chuyên đề về “*Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2023*”. Theo đó, Ban đã tổ chức họp Đoàn giám sát để nghe và cho ý kiến về đề cương, biểu mẫu giám sát yêu cầu các sở, ngành, địa phương báo cáo (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã). Trên cơ sở đề cương, biểu mẫu các đơn vị đã có báo cáo về Ban Kinh tế - Ngân sách. Hiện nay đang gửi tài liệu đến thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu và sẽ tổ chức giám sát trong thời gian tới.

b) Hoạt động khảo sát

Trong 06 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 08 cuộc khảo sát¹ và 16 cuộc làm việc với các địa phương và ngành chuyên môn² liên quan. Sau các cuộc làm

¹ Khảo sát công tác quản lý, sử dụng Quỹ Tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022; 03 cuộc khảo sát các dự án trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng tại Kỳ họp 12, 13, 14; Khảo sát một số dự án khắc phục cấp bách thiệt hại do thiên tai năm 2022; Khảo sát dự án đường Xô Viết Nghệ

việc, Ban đã kịp thời có thông báo hoặc kiến nghị gửi đến đơn vị được giám sát và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần được chấn chỉnh và các kiến nghị, đề xuất nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, đối với việc khảo sát công tác quản lý, sử dụng Quỹ tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022: Ban đã lựa chọn và tiến hành khảo sát thực tế tại 19 mô hình, dự án với thuộc 05 Quỹ (Quỹ phát triển phụ nữ tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã); trực tiếp làm việc với 06 sở, ngành, đơn vị (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Hội nông dân, Liên minh Hợp tác xã). Qua khảo sát, Ban đã đánh giá cụ thể những kết quả đạt được của 16 Quỹ tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, nêu lên những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, chấn chỉnh hoạt động của các Quỹ; đồng thời có những kiến nghị xác đáng gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Ban đã tham gia tích cực các Đoàn giám sát chuyên đề của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về *“Tình hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình tổ chức của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh”*, *“Việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”*.

2. Công tác thẩm tra các tờ trình, văn bản của UBND tỉnh

a) Công tác thẩm tra, xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Theo sự phân công của Thường trực HĐND, Ban đã thẩm tra³, tham mưu Thường trực HĐND xử lý kịp thời, có chất lượng 10 vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp⁴; đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến trái chiều, Ban tổ chức khảo sát để có ý kiến chính xác, phù hợp.

Nhìn chung, việc xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách phát sinh giữa 02 kỳ họp được Ban thẩm tra, tham mưu kịp thời cho Thường trực HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của tỉnh.

Tình kéo dài về phía Đông dự kiến trình Kỳ họp 13 HĐND tỉnh, khoá XVIII; Khảo sát một số công trình, dự án đầu tư sử dụng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; Khảo sát một số công trình, dự án dự kiến trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Kỳ họp 14.

² Làm việc với UBND thị xã Hồng Lĩnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm và kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh (lĩnh vực KTNS) trên địa bàn; 06 cuộc làm việc với các đơn vị về công tác quản lý, sử dụng Quỹ Tài chính ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022; Làm việc với Vườn Quốc gia Vũ Quang về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và kết quả triển khai thực hiện chính sách phát triển lâm nghiệp theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; 08 cuộc làm việc với các sở, ban, ngành về các nội dung trình Kỳ họp thứ 12, 13, 14, HĐND tỉnh khoá XVIII.

³ Ban hành 06 Báo cáo thẩm tra (Mục II, Phụ lục số 01).

⁴ Cho ý kiến về: Điều chỉnh nguồn vốn thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; Hỗ trợ nguồn kinh phí cho các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Vũ Quang; Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022 và dự kiến giai đoạn 2023 - 2025;...(Phụ lục số 02).

Ngoài ra, Ban đã chủ động tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đôn đốc Ủy ban nhân dân nhiều nội dung trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách, như: Giải quyết vướng mắc trong thực hiện các chính sách; đôn đốc thực hiện báo cáo quyết toán;...

b) Hoạt động thẩm tra phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan soạn thảo; thu thập thông tin, tài liệu; tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh⁵, các Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết⁶. Đến nay đã ban hành 30 báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp thứ 12, 13 (Kỳ họp chuyên đề) và thứ 14 Khóa XVIII của HĐND tỉnh (*Phụ lục số 03*).

Hoạt động thẩm tra của Ban tuân thủ trình tự, thủ tục, đảm bảo chất lượng, gắn với khảo sát nắm tình hình để đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, điều hành tại cơ sở. Nội dung thẩm tra của Ban tập trung vào những vấn đề quan trọng như: Thẩm quyền ban hành, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, sự phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh và tính khả thi của nghị quyết...; thông qua việc tham gia, đồng hành ngay từ đầu với các cơ quan soạn thảo, Ban có nhiều kiến nghị được cơ quan soạn thảo đồng tình tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa trong nội dung các dự thảo nghị quyết.

3. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và thảo luận Tổ

Phối hợp, tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh xử lý một số đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực kinh tế ngân sách. Bên cạnh đó, lãnh đạo và một số thành viên Ban tiếp tục thực hiện quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, tham dự tiếp công dân tại các địa phương nơi bầu cử. Mỗi thành viên Ban với cương vị công tác của mình đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực phụ trách.

Các thành viên Ban đã tham gia đầy đủ hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại

⁵ Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023; Báo cáo đánh giá tình hình đầu tư công 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023;...

⁶ Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng khu vực núi Ông Cương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (điều chỉnh, bổ sung) năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;...

biểu dân cử. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu tổng hợp đầy đủ gửi tới kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực tham gia và đóng góp nhiều ý kiến tại các cuộc thảo luận tổ trước kỳ họp.

4. Một số hoạt động khác

Lãnh đạo Ban tham dự các hội nghị do Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức về các vấn đề có liên quan trong lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, giao thông, xây dựng, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường...; dự các cuộc làm việc của Kiểm toán Nhà nước theo quy chế phối hợp hoạt động; tham gia viết bài dự Hội thảo khoa học “*Xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững*”. Ngoài ra, Ban đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan; thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, tại các cuộc làm việc của Ban có sự tham gia của đại diện Ban Thường trực UBMTTQ và một số ngành có liên quan nhằm có thêm thông tin giúp Ban đánh giá, kết luận sát đúng.

Trưởng Ban, Phó Trưởng ban duy trì thường xuyên chế độ họp theo quy chế hoạt động; chuẩn bị nội dung, tham gia đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và các cuộc họp về chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp. Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh trong các hoạt động giám sát, khảo sát, làm việc và thẩm tra một số nội dung phục vụ kỳ họp; bố trí chương trình công tác hợp lý, tránh việc chồng chéo và đảm bảo hiệu quả. Ban cũng đã tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công Đoàn khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển cảng biển và nông nghiệp tại một số tỉnh phía Nam.

5. Khó khăn, hạn chế

- Có thời điểm, do lịch công tác của Tỉnh ủy, Thường trực, các Ban HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh có sự thay đổi đột xuất so với kế hoạch hàng tháng nên ảnh hưởng đến việc triển khai kế hoạch công tác của Ban, một số nội dung chậm hoặc không thực hiện theo kế hoạch.

- Một số Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh còn chậm dẫn đến việc thẩm tra của Ban có lúc còn bị động, không đủ thời gian nghiên cứu sâu.

- Các thành viên Ban chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên việc sắp xếp, bố trí thời gian để tham gia sâu vào các hoạt động của Ban còn hạn chế.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Sáu tháng cuối năm 2023, trên cơ sở chương trình, kế hoạch hoạt động; Ban Kinh tế - Ngân sách tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Hoạt động thẩm tra phục vụ kỳ họp

Ban tiếp tục chủ động khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin đa chiều, tích cực nghiên cứu văn bản, tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ họp theo Luật định và phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Tiếp tục tham gia, phối hợp ngay từ đầu và trong cả quá trình với các ngành kinh tế tổng hợp và các cơ quan soạn thảo trong việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách, bố trí vốn đầu tư phát triển hàng năm, các đề án, chương trình, cơ chế, chính sách.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra giúp HĐND tỉnh có thêm thông tin trong quá trình thảo luận, xem xét các báo cáo và thông qua dự thảo nghị quyết tại các kỳ họp.

2. Hoạt động giám sát

Giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh; việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ và các nội dung khác do Thường trực HĐND tỉnh phân công. Trong đó, tập trung giám sát về các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thương mại, công nghiệp, dịch vụ; giao thông, đô thị, quy hoạch; tài nguyên và môi trường; khoa học và công nghệ; thu chi ngân sách; đầu tư phát triển và các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Giám sát chuyên đề: Trên cơ sở báo cáo của các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban sẽ tổng hợp thông tin và kịp thời xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức giám sát chuyên đề về “*Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2023*” đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo đúng kế hoạch đề ra. Lãnh đạo Ban tham gia giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về “*Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022*”; giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về “*Kết quả thực hiện kiến nghị cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn*”.

Giám sát thường xuyên hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các quy định pháp luật; giám sát, khảo sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực phụ trách. Dự kiến sẽ giám sát một số nội dung như: Tình hình thực hiện Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023; Tình hình quản lý thu ngân sách từ xuất, nhập khẩu (bao gồm cả hoàn thuế) giai đoạn 2020-2022 và phương hướng, kế hoạch giai đoạn 2023-2025; Tình hình, tiến độ

triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban phối hợp giám sát với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh để có ý kiến kịp thời trên lĩnh vực Ban phụ trách.

3. Hoạt động khảo sát

- Khảo sát thực tế một số dự án phục vụ công tác thẩm tra trình kỳ họp HĐND tỉnh.

- Khảo sát một số nhiệm vụ đột xuất lĩnh vực kinh tế ngân sách trình xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.

- Khảo sát tình hình và kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật.

- Khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư công tại một số địa phương, đơn vị.

- Khảo sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

4. Các hoạt động khác

- Thường xuyên theo dõi nắm tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách; kết quả thực hiện kiến nghị trong các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của Ban.

- Tập trung cao cho hoạt động chất vấn, trong đó lựa chọn những vấn đề trọng tâm trọng điểm, có nhiều ý kiến mang tính thời sự, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là các nội dung gắn với thực tiễn hoạt động của từng thành viên Ban; góp phần giúp HĐND tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình điều hành.

- Tham gia các phiên họp, hội nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức; tham dự các hội nghị, hội thảo, các cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm do Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân các tỉnh bạn tổ chức.

- Tiếp nhận và xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên lĩnh vực phụ trách; các thành viên Ban tham dự tiếp công dân tại các địa phương đảm bảo theo các quy định.

Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình công tác, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, sự đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự phối hợp giữa các Ban HĐND tỉnh và các địa phương, các cơ quan chức năng liên quan./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh; UBNDTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 14;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ₄.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thuý Nga

PHỤ LỤC SỐ 01
CÁC VĂN BẢN CỦA BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
BAN HÀNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 12/01/2023 về hoạt động năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Kế hoạch số 43/KH-HĐND ngày 17/02/2023 Khảo sát công tác quản lý và sử dụng Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

3. Kế hoạch số 58/KH-HĐND ngày 20/02/2023 Tổ chức Đoàn khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế tại một số huyện phía Tây Nghệ An.

4. Kế hoạch số 134/KH-HĐND ngày 05/4/2023 Tổ chức Đoàn khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về mô hình kinh tế tập thể tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

II. BÁO CÁO THẨM TRA VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN KHÁC

1. Báo cáo số 08/BC-HĐND ngày 05/01/2023 thẩm tra về điều chỉnh nguồn vốn thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

2. Các Văn bản số 44/HĐND, 45/HĐND, 46/HĐND, 47/HĐND, 48/HĐND, 49/HĐND, 50/HĐND, 51/HĐND, 52/HĐND, 53/HĐND, 54/HĐND, 55/HĐND ngày 17/02/2023 gửi các đơn vị đề cương báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, sử dụng các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

3. Báo cáo số 59/BC-HĐND ngày 21/02/2023 thẩm tra về việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh.

4. Báo cáo số 75/BC-HĐND ngày 08/3/2023 Kết quả làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh.

5. Thông báo số 93/TB-HĐND ngày 20/3/2023 Chương trình khảo sát công tác quản lý và sử dụng Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

6. Văn bản số 137/HĐND ngày 10/4/2023 gửi Trường Chính trị Trần Phú về bài viết tham gia Hội thảo khoa học.

7. Báo cáo số 141/BC-HĐND ngày 10/4/2023 thẩm tra nguồn kinh phí sửa chữa khu vực thang máy của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

8. Văn bản số 146/HĐND ngày 13/4/2023 gửi Sở Khoa học và Công nghệ góp ý dự thảo Hướng dẫn hoạt động công nhận sáng kiến; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học.

9. Văn bản số 162/HĐND ngày 19/4/2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính về việc cử thành viên tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

10. Báo cáo số 08/BC-HĐND (Mật) ngày 04/5/2023 thẩm tra về chủ trương hỗ trợ kinh phí mua sắm 03 xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.

11. Các Văn bản số 205/HĐND, 206/HĐND, 207/HĐND gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã về đề cương báo cáo phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

12. Báo cáo số 208/BC-HĐND ngày 18/5/2023 Kết quả khảo sát công tác quản lý và sử dụng Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

13. Văn bản số 209/HĐND ngày 19/5/2023 gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với công tác quản lý Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

14. Báo cáo số 281/BC-HĐND ngày 23/6/2023 thẩm tra về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022 và dự kiến giai đoạn 2023 - 2025.

15. Báo cáo số 286/BC-HĐND ngày 26/6/2023 thẩm tra về việc nộp trả ngân sách Trung ương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

PHỤ LỤC SỐ 02
CÁC VĂN BẢN BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH THAM MƯU
THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Văn bản số 15/HĐND ngày 10/01/2023 về việc điều chỉnh nguồn vốn thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.
2. Văn bản số 39/HĐND ngày 13/02/2023 về việc hỗ trợ nguồn kinh phí cho các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Vũ Quang.
3. Văn bản số 64/HĐND ngày 24/02/2023 về việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh.
4. Văn bản số 95/HĐND ngày 21/3/2023 về việc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.
5. Văn bản số 147/HĐND ngày 13/4/2023 về nguồn kinh phí sửa chữa khu vực thang máy của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
6. Văn bản số 174/HĐND ngày 25/4/2023 về việc thống nhất ban hành Nghị quyết phân cấp cho HĐND cấp huyện kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương do cấp huyện, xã quản lý theo trình tự, thủ tục rút gọn.
7. Văn bản số 182/HĐND ngày 05/5/2023 về chủ trương hỗ trợ kinh phí mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của tỉnh.
8. Văn bản số 197/HĐND ngày 12/5/2023 về việc thực hiện các Nghị quyết và kiến nghị của HĐND tỉnh.
9. Văn bản số 288/HĐND ngày 26/6/2023 về việc nộp trả ngân sách Trung ương theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
10. Văn bản số 298/HĐND ngày 29/6/2023 về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021, năm 2022 và dự kiến giai đoạn 2023 - 2025.

PHỤ LỤC SỐ 03
CÁC NỘI DUNG THẨM TRA CỦA BAN TẠI KỲ HỌP THỨ 12, THỨ 13
VÀ THỨ 14 HĐND TỈNH KHÓA XVIII

I. KỲ HỌP THỨ 12

1. Báo cáo số 121/BC-HĐND ngày 30/3/2023 thẩm tra nhiệm vụ điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch biển Lộc Hà.
2. Báo cáo số 122/BC-HĐND ngày 30/3/2023 thẩm tra nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách.
3. Báo cáo số 123/BC-HĐND ngày 30/3/2023 thẩm tra nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.
4. Báo cáo số 124/BC-HĐND ngày 30/3/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyên mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án khai thác, chế biến đá xây dựng khu vực núi Ông Cương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc.
5. Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 30/3/2023 tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

III. KỲ HỌP THỨ 13

1. Báo cáo số 239/BC-HĐND ngày 05/6/2023 thẩm tra Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, tỷ lệ 1/2.000.
2. Báo cáo số 240/BC-HĐND ngày 05/6/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyên mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
3. Báo cáo số 241/BC-HĐND ngày 05/6/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (điều chỉnh, bổ sung) năm 2023.
4. Báo cáo số 242/BC-HĐND ngày 05/6/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương bổ sung giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
5. Báo cáo số 243/BC-HĐND ngày 05/6/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Điều chỉnh kế hoạch vốn Nông thôn mới năm 2022 và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn sự nghiệp của ngân sách tỉnh năm 2022.
6. Báo cáo số 244/BC-HĐND ngày 05/6/2023 thẩm tra nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng, tỷ lệ 1/2.000.
7. Báo cáo số 245/BC-HĐND ngày 05/6/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định

cur và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

8. Báo cáo số 246/BC-HĐND ngày 05/6/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân cấp quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương do cấp huyện, xã quản lý.

9. Báo cáo số 247/BC-HĐND ngày 05/6/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

10. Báo cáo số 248/BC-HĐND ngày 05/6/2023 tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.

IV. KỲ HỌP THỨ 14

1. Báo cáo số 338/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, đầu tư công, chỉ đạo điều hành 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2023.

2. Báo cáo số 339/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045.

3. Báo cáo số 340/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024.

4. Báo cáo số 341/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

5. Báo cáo số 342/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

6. Báo cáo số 343/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

7. Báo cáo số 344/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán, phân bổ ngân sách và quyết toán ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

8. Báo cáo số 345/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

9. Báo cáo số 346/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

10. Báo cáo số 347/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

11. Báo cáo số 356/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

12. Báo cáo số 357/BC-HĐND ngày 11/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

13. Báo cáo số 358/BC-HĐND ngày 12/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

14. Báo cáo số 359/BC-HĐND ngày 12/7/2023 thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2023.

15. Báo cáo số 360/BC-HĐND ngày 12/7/2023 tóm tắt các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách.